

ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน วรรณศึกษา พื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์		
โดย	นางสาวชยาวีร์ เชื้อปัญญา	59521204006-6	
	นางสาวเมธิณี แผงฮอด	59521204013-2	
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์		
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์		
	สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		
ปีการศึกษา	2561		

บทคัดย่อ

โครงการการพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน วรรณศึกษา พื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน วรรณศึกษาพื้นที่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการนำระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน วรรณศึกษา พื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปใช้งาน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของเกษตรกร และร้านจำหน่ายพันธุ์ทุเรียนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการทดสอบการใช้งานระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน วรรณศึกษา พื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามจำนวนผู้กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการประเมินมีผู้ทดสอบจำนวน 90 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงแบ่งเป็น ผู้มีความรู้ทางด้านสารสนเทศจำนวน 30 คน ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเกษตร 30 คน และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านร้านจำหน่ายพันธุ์ทุเรียน 30 คน วัตถุประสงค์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการที่อยู่ในระดับดีมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สำหรับการกระจายระดับความพึงพอใจของข้อมูลจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.62 ทั้งนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าระหว่าง 0 – 1 หมายถึง ข้อมูลโครงการมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแล้วผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนได้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน กล้วยไม้ ฝรั่ง และเงาะในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความปรึกษา และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณสวนฮั่วยฮั่วม ลับแล และสวนประดับพันธุ์ไม้ ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อนประเภททุเรียน กล้วยไม้ ฝรั่ง และเงาะในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มาจนกระทั่งมีวันนี้ ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและให้กำลังใจที่ดีเสมอมา และทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

นางสาวชยาวีร์ เชื้อปัญญา

นางสาวเมธิณี พงษ์ฮวด